

▶ Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 tại huyện Thái Thụy

Chiều ngày 30/5, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND, ngày 11/7/2020 của HĐND tỉnh về quy định số lượng chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hướng phụ cấp theo quy định pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại huyện Thái Thụy.

Người hoạt động không chuyên trách đời dư, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo đúng quy định của Nghị quyết số 20 bài bản, khoa học, vì vậy không có đơn thư khiếu nại. Số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã ổn định về tư tưởng, yên tâm công tác. Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20; nhất là về công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ không chuyên trách; khó khăn, vướng

mắc trong thực hiện chế độ, chính sách với cán bộ nghị huyện Thái Thụy trong quá trình sắp xếp cán bộ luân thông nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 20; sắp xếp cán bộ hoạt động không chuyên trách đúng quy định, chú trọng làm tốt cơ chế, chính sách với cán bộ đời dư; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, quy hoạch tạo nguồn kế cận.

THU HIỀN

▶ HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH

Tặng quà học sinh giáo xứ Lạc Đạo

Sáng ngày 30/5, Hội Khuyến học tỉnh thăm và tặng quà 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong cuộc sống của giáo xứ Lạc Đạo, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình). Ban Khuyến học giáo xứ Lạc Đạo được thành lập từ năm 2000. Để khuyến khích phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời của con em trong giáo xứ, Ban Khuyến học đã tham mưu Ban Hội

đồng mục vụ xây dựng 5 phòng học với đầy đủ bàn ghế, bảng, âm thanh, ánh sáng... cho mọi người học tập. Cùng với đó, vận động bà con giáo xứ xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. Đến nay, quỹ khuyến học của giáo xứ là 15 triệu đồng. Cùng với các hoạt động khuyến học, khuyến tài, giáo xứ Lạc Đạo thành lập "Nhóm chia

sẻ bác ái" thường xuyên phát cháo miễn phí cho bệnh nhân Bệnh viện Nhi Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các cháu học sinh được nhận quà đều có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên học tập. Những món quà ý nghĩa của Hội Khuyến học tỉnh góp phần động viên, giúp các cháu có thêm động lực để học tập tốt hơn, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

ĐẶNG ANH

▶ 20.497 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 29/5, toàn tỉnh có 20.497 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT, trong đó có 99 thí sinh tự do. Trường có số thí sinh đăng ký dự thi đông nhất là Trường THPT Quỳnh Thộ với 1.053 thí sinh, tiếp đến là Trường THPT Nam Tiến Hải với 871 thí

sinh. Đối với Trường THPT Chuyên Thái Bình có 982 thí sinh đăng ký dự thi trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 475 chỉ tiêu. Những thí sinh không đủ vào Trường THPT Chuyên vẫn có cơ hội trúng tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm nay về cơ

bản giữ ổn định như năm học trước và diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8 - 10/6. Thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT đại trà sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Ngoài 3 môn thi trên, thí sinh đăng ký dự thi vào Trường THPT Chuyên dự thi thêm môn chuyên.

ĐẶNG ANH

▶ VŨ THƯ

Lãnh đạo UBND huyện đối thoại trực tiếp với người dân xã Trung An

Chiều ngày 30/5, tại xã Trung An, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa các đồng chí lãnh đạo UBND huyện với nhân dân địa phương.

Tại buổi đối thoại, đã có 17 lượt ý kiến phát biểu, trong đó tập trung vào các nội dung trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng nông thôn mới, cơ sở vật chất ngành giáo dục, cơ chế đãi ngộ dành cho người có công... Cụ thể, các ý kiến phản ánh tình trạng bất cập trong quy hoạch, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất tại một số cánh đồng ở địa phương; thời gian, thủ tục triển khai chuyển đổi đất canh tác ở một số diện tích đất xen

kết lâu, khó khăn; tiến độ, thủ tục thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số hộ dân địa phương tại huyện còn chậm; đề nghị giải quyết dứt điểm một số tồn đọng trong công tác quản lý đất đai; yêu cầu tăng chế độ, quyền lợi cho một số nhóm đối tượng quân nhân tham gia chiến đấu đã phục viên xuất ngũ; Trường THCS Trung An có 4 phòng học xuống cấp nghiêm trọng; thiếu giáo viên, thiếu phòng chức năng...

Với tinh thần đối thoại cởi mở, thẳng thắn, đồng chí Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn của huyện đã trực tiếp tiếp thu, giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân xã Trung An, khẳng định sẽ chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan giải quyết từng vấn đề theo đúng thẩm quyền, quy định và chuyển tải những nội dung, kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, đơn vị cấp trên. Thông qua đối thoại giúp lãnh đạo huyện nắm bắt kịp thời, chính xác tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, những nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, từ đó có sự linh hoạt điều chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

QUỲNH LƯU

QUỲNH PHỤ

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Năm 2023, huyện Quỳnh Phụ đăng ký 6 xã về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao gồm: An Thái, An Hiệp, An Thanh, An Tràng, An Ấp, Quỳnh Bảo. Với quyết tâm về đích sớm, các địa phương chủ động vào cuộc, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện, đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch.



Cảnh quan khung trang ở xã An Thái (Quỳnh Phụ).

Phát huy nội lực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Thái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu đưa xã trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2025. Tuy nhiên, chỉ sau nửa nhiệm kỳ An Thái đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 với những tiêu chí và yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước là thách thức

không nhỏ với địa phương. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó xác định từng tiêu chí khó và tiêu chí cần nhiều nguồn lực để triển khai thực hiện trước. Quá trình triển khai thực hiện, địa phương luôn nhận được sự đồng thuận rất cao từ nhân dân, nhất là tiêu chí giao thông với phong trào tự nguyện hiến đất không đòi lại để mở đường. Nhân dân trong xã hiến trên 42.000m<sup>2</sup> đất ở và đất nông nghiệp để làm

đường. Đến nay, 19/19 tiêu chí NTM nâng cao đã hoàn thành, xã phấn đấu về đích vào tháng 6/2023, sớm hơn 2 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đây là cơ sở để địa phương hướng tới đích NTM kiểu mẫu. So với An Thái, xã An Hiệp đến nay mới hoàn thành 17/19 tiêu chí, hiện còn tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học và tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất. Để hoàn thành 2 tiêu chí này, cấp ủy, chính quyền

địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Văn Tự, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Trong xây dựng NTM và NTM nâng cao, việc phát huy nội lực và huy động được sự ủng hộ của người dân là yếu tố quan trọng để xã hoàn thiện các tiêu chí. Về nguồn lực, vừa qua xã được cấp trên tạo điều kiện cho quy hoạch khu vực đất dân cư 2,9ha, trong tháng 7 sẽ tổ chức đấu giá với nguồn kinh phí dự kiến thu về trên 20 tỷ đồng. Ngoài ra, xã huy động nguồn đóng góp từ con em xa quê cũng như của nhân dân địa phương với số kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí. Hiện nay xã còn thiếu 6 phòng học chức năng, phấn đấu tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành tiêu chí cơ sở vật chất trường học. Đối với tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, đặc biệt là sản phẩm OCOP, xã kết hợp với đơn vị chuyên môn hoàn thành tiêu chí này. Xã sẽ nỗ lực phấn đấu đến tháng 8 hoặc tháng 9/2023 cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao.

NGUYỄN CƯỜNG

Ứng dụng hệ thống tưới nước thông minh vào trồng nấm

Để nghề trồng nấm mang lại hiệu quả kinh tế cao, thời gian qua huyện Tiên Hải khuyến khích nông dân ứng dụng hệ thống tưới nước thông minh nhằm nâng cao năng suất.



Mô hình trồng nấm của hộ dân xã Đông Trung (Tiên Hải).

Thăm mô hình sản xuất nấm của ông Nguyễn Văn Trung, xã Đông Trung, chúng tôi cảm phục sự năng động, nhạy bén, mạnh dạn ứng dụng hệ thống tưới nước thông minh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Trung cho biết: Mỗi ngày chỉ với một vài thao tác trên điện thoại tôi đã thực hiện xong việc tưới nước cho 300m<sup>2</sup> với 28 tấn nguyên liệu, tương đương 30.000 túi nấm. Hệ thống tưới nước thông minh của gia đình tôi được hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình. Trong các nhà trồng nấm đều lắp đặt hệ thống tưới

nước tự động theo giờ, giúp bảo đảm môi trường, nhiệt độ phù hợp. Ứng dụng hệ thống tưới nước thông minh tiết kiệm 18 công lao động/15 tấn nguyên liệu/1 đợt sản xuất.

Với mô hình trồng nấm của anh Nguyễn Văn Đăng, thôn Lương Điền, xã Đông Cò, từ khi ứng dụng

hệ thống tưới nước thông minh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh Đăng chia sẻ: Nhờ ứng dụng công nghệ này mà nấm phát triển rất tốt, cho sản lượng cao vì hiệu nước được lan tỏa đều trong không gian nhà trồng nấm theo tỷ lệ hợp lý. Bộ cảm biến liên tục cảm biến điều kiện môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo thời gian thực và gửi dữ liệu về bộ xử lý trung tâm. Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, cài đặt phần mềm, kết nối wifi là có thể biết được nhiệt độ và độ ẩm trong trại nấm. Thời gian trồng nấm đến khi thu hoạch mất 2 - 3 tháng. Hiện mỗi tháng gia đình tôi bán ra khoảng 2 tấn nấm với giá nấm sò tươi từ 28.000 - 30.000 đồng/kg; nấm sô khô 250.000 đồng/kg; mộc nhĩ 100.000đồng/kg; nấm linh chi khô 1,5 - 1,7 triệu đồng/kg, cho hiệu quả kinh tế khoảng 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động với thu nhập 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Nếu trong quá trình trồng nấm mà không cung cấp đủ độ ẩm thì cây nấm

không phát triển đồng đều, cần cối, nấm cần và ăn rất dai. Từ đó có thể nhận thấy việc xây dựng một quy trình tưới cho nấm bằng hệ thống tưới nước thông minh là rất quan trọng. Do nấm ưa nước và không chịu được nhiệt độ cao nên khi trồng nấm cần tưới lượng nhỏ nhưng kéo dài trong một thời gian. Hệ thống tưới tự động trong trồng nấm là phương pháp có nhiều ưu điểm, tiết kiệm điện, nước mà vẫn bảo đảm độ ẩm đầy đủ cho nấm...

Từ 2 mô hình trên, huyện Tiên Hải khuyến khích các hộ dân xây dựng mô hình trồng nấm ứng dụng hệ thống tưới nước thông minh. Nghề sản xuất nấm đang mở ra hướng phát triển cho các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu lao động và khai thác hiệu quả lợi thế của các địa phương. Thời gian tới, huyện sẽ tạo điều kiện vay vốn tín dụng mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất, tích cực hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

MANH THẮNG

Anh Hùng làm kinh tế giỏi

Bằng sự năng động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Mai Đức Hùng, xã Phú Lương (Đông Hưng) đã xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp VAC, mỗi năm thu lãi trên 200 triệu đồng, đưa gia đình thoát nghèo, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của huyện.

Đến thăm trang trại chăn nuôi của gia đình anh Hùng, chúng tôi thật sự thán phục cách bố trí chuồng trại, lựa chọn vật nuôi của gia chủ rất khoa học, thoáng mát. Anh Hùng chia sẻ: Sau khi lập gia đình, tôi đã chuyển đổi diện tích cấy lúa

không hiệu quả, đầu tư xây chuồng trại nuôi vịt, ngan, thả cá. Ban đầu tôi nuôi vịt đẻ, ngan nhưng được một thời gian bị dịch, hiệu quả không cao tôi chuyển sang nuôi gà đẻ. Rút kinh nghiệm từ những lần thất bại, trước khi nuôi gà tôi khử khuẩn toàn bộ chuồng trại, dùng men vi sinh trộn với nước rửa rồi đều xuống mặt chuồng. Như vậy sẽ diệt vi khuẩn, xử lý mùi phân gà và chất thải, sau khi bán gà hỗn hợp trứng - phân gà có thể bán cho bà con nông dân làm phân bón cây trồng rất hiệu quả. Tôi xây 4 chuồng lớn để nuôi gà Ai Cập, bảo đảm

tận trang trại mua, tôi không phải lo đầu ra. Ngoài ra anh Hùng còn đào 2 ao thả cá truyền thống. Thức ăn của cá anh thường tận dụng từ cám gạo, cây chuối, cỏ để giảm chi phí chăn nuôi. Mỗi năm anh thu 1 lứa cá thịt được vài tấn. Anh còn tranh thủ cấy 8 sào lúa chất lượng cao. Anh Hùng cho biết thêm: Giờ cấy lúa không vất vả vì có máy hỗ trợ từ khâu làm đất đến khâu phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, nếu không tự phơi thì mang đến lò sấy sấy khô rồi mang về. Vì thế, dù vợ đi làm công ty, trang trại rộng song một mình tôi vẫn quản xuy hết mọi việc.

Ngoài phát triển chăn nuôi anh Hùng vẫn chăm lo cho con cái học hành và còn thời gian nuôi chim cảnh để thỏa niềm đam mê, đồng thời có thêm thu nhập. Với sự năng động, mạnh dạn trong tư duy và cách làm, mỗi năm anh thu lãi từ trang trại VAC trên 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Trọng Thành, Giám đốc HTX DVNN xã Phú Lương cho biết: Anh Hùng là người rất năng động, quyết đoán, từ hai bàn tay trắng anh đã khởi nghiệp thành công bằng việc phát triển mô hình kinh tế VAC, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi cho hiệu quả cao. Anh Hùng là điển hình làm kinh tế giỏi của địa phương, nhiều hộ khác đã học tập làm theo để cùng phát triển kinh tế gia đình.

TRUNG HIẾU



Mỗi ngày anh Mai Đức Hùng thu gần 1.500 quả trứng gà.